



ข่าวสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

เลขที่ 279 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทร. 0-5324-0486, 0-5324-3955 E-mail : excise_pak5@excise.go.th

Website : <https://www.excise.go.th/region5>

ฉบับที่ 2/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563

กรมสรรพสามิต และจังหวัดเชียงใหม่ รวมใจต้านภัยเชื้อไวรัส COVID-19

ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มอบให้นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการรับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์ (75 เปอร์เซ็นต์) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งนายเพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้มอบหมายให้นายปณิทัต ใจทน ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 และนายวิรัช พงศ์นภารักษ์ สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ เป็นผู้แทนการส่งมอบ

สืบเนื่องจากกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แอลกอฮอล์ หรือสุราสามทับกรณีเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในอัตราศูนย์ของสุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อเป็นการลดต้นทุนทางภาษีและให้มีปริมาณผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในการเสริมสร้างความปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด 19 (COVID-19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่อยู่ในขณะนี้ จำนวนผลิตภัณฑ์ที่กรมสรรพสามิตส่งมอบรวมทั้งสิ้น 6,000 ลิตร ที่ส่งมอบในครั้งนี้ 1,000 ลิตร ส่วนที่เหลือ 5,000 ลิตร จะส่งมอบจนครบภายใน 30 วัน โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นหน่วยงานหลักในการพิจารณาจัดสรรส่งมอบให้กับโรงพยาบาล และหน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

สำหรับหน่วยงานราชการ หรือ องค์กรภาคเอกชน ที่มีความประสงค์จะขออนุญาตใช้สุราสามทับ (แอลกอฮอล์) เพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสม ทั้งที่มีวัตถุประสงค์มิได้ทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือที่มีวัตถุประสงค์ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายก็ดี สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่ง ทุกวันเวลาราชการ หรือเว็บไซต์กรมสรรพสามิต www.excise.go.th

มีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ /พื้นที่สาขา หรือติดต่อสอบถาม
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 เลขที่ 279 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 0-5324-0486 ทุกวันและเวลาราชการ